

## BÀI HỌC 6

## NHỮNG KHẢ THỂ VÔ HẠN



**CÂU GỐC:** “Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người” (1 Cô-rinh-tô 12:11).

**KINH THÁNH NGHIÊN CỨU:** 1 Cô-rinh-tô 1:4–9; 12:7, 12; Ma-thi-ơ 3:16–18; 25:14–30.

**C**húa kêu gọi chúng ta làm chứng cho Ngài (Công vụ 1:8, Ê-sai 43:10). Làm chứng không phải là một món quà tâm linh đặc biệt mà chỉ một số ít người được chọn mới có. Làm chứng là tiếng gọi thiêng liêng cho mỗi Cơ Đốc nhân.

Kinh Thánh sử dụng các cách diễn đạt khác nhau để mô tả nghĩa vụ chúng ta được Chúa kêu gọi. Chúng ta phải là “sự sáng của thế gian”, “khâm sai của Đấng Cơ Đốc”, và là “chức thầy tế lễ của nhà vua” (Ma-thi-ơ 5:14, 2 Cô-rinh-tô 5:20, 1 Phi-e-rơ 2:9). Cũng chính Đức Chúa Trời này, là Đấng kêu gọi chúng ta làm chứng và phục vụ, trang bị cho chúng ta đầy đủ để thi hành nhiệm vụ. Ngài truyền thụ những ân tứ thuộc linh cho mỗi tín đồ. Đức Chúa Trời không kêu gọi những ai đã hội đủ điều kiện, nhưng Ngài giúp những người Ngài gọi để họ hội đủ điều kiện. Cũng như Ngài ban bố sự cứu rỗi cho tất cả những ai có lòng tin, Ngài cũng ban bố ân tứ dư dật cho những người được Ngài gọi.

Khi chúng ta tận hiến cho Chúa và cống hiến cuộc đời mình cho chương trình phục vụ của Ngài, khả năng phục vụ của chúng ta thật vô tận. “Không có giới hạn nào cho tính cách hữu ích của một người biết tự gạt mình sang một bên để nhường chỗ cho sự hoạt động của Đức Thánh Linh trong tâm hồn mình, và sống một cuộc đời hoàn toàn thánh hiến cho Đức Chúa Trời.” – Ellen G. White, *The Ministry of Healing*, trang 159.

Trong bài học tuần này, chúng ta sẽ nghiên cứu khả năng phục vụ vô hạn của chúng ta thông qua món quà của Đức Thánh Linh.

## 1. ÂN TỬ ĐA DẠNG: HIỆP MỘT TRONG PHỤC VỤ

Bạn có bao giờ suy nghĩ về sự kiện là các môn đồ mỗi người một vẻ không? Sinh quán, tính tình, tính khí và ân tử của họ rất đa dạng. Nhưng đây không phải là nhược điểm của hội thánh. Thật ra, đó là một ưu điểm. Sứ đồ Ma-thi-ơ, một người thu thuế, rất tỉ mỉ, chính xác và đúng chuẩn mực. Ngược lại, sứ đồ Phi-e-rơ thường nói nhanh, nhiệt tình và bốc đồng, nhưng ông cũng có tài lãnh đạo thiên bẩm. Sứ đồ Giăng cũng rất dịu dàng nhưng cũng bộc trực. Sứ đồ Anh-rê là một người bật thiệp, cực kỳ ý thức về môi trường xung quanh và nhạy cảm với người khác. Sứ đồ Tô-ma có thiên hướng hay thắc mắc, và hay nghi ngờ. Mỗi môn đồ này, mặc dù có những tính tình và tài năng khác nhau, đã được Chúa tận dụng để làm chứng cho Ngài.

**Đọc 1 Cô-rinh-tô 12:12, 13, 18–22. Chúng ta khám phá yếu tố nào trong các câu Kinh Thánh này về sự cần thiết của những người có các ân tử khác nhau trong thân thể của Đấng Cơ Đốc tức là hội thánh?**

Đức Chúa Trời vui thích trong việc lựa chọn người có xuất thân khác nhau, tài năng và khả năng khác nhau để truyền thụ cho họ những ân tử thuận lợi cho một đời phụng sự. Cơ thể của Đấng Cơ Đốc không phải được cấu thành bởi một nhóm người đồng nhất và tất cả đều giống nhau. Đó không phải là một câu lạc bộ với những người có cùng hoàn cảnh, những người đều suy nghĩ như nhau. Nhưng hội thánh của Chúa phải là một phong trào năng động của những người có các ân tử khác nhau, hiệp nhất trong tình yêu đối với Đấng Cơ Đốc và Kinh Thánh, và những người cam kết chia sẻ tình yêu và sự thật của Ngài cho thế giới (Rô-ma 12:4, 1 Cô-rinh-tô 12:12). Các thành viên trong thân thể của Đấng Cơ Đốc có những tài năng khác nhau, nhưng mỗi người đều có giá trị; mỗi người đều là thành phần nòng cốt cho tiến trình hoạt động tron tru của thân thể Đấng Cơ Đốc. Giống như mắt, mũi và tai có các chức năng khác nhau nhưng đều cần thiết cho cơ thể con người, mọi tài năng cũng cần thiết như vậy cho cơ thể của Chúa (1 Cô-rinh-tô 12:21, 22).

Nếu bạn xem xét cẩn thận cơ thể con người, ngay cả những bộ phận nhỏ nhất cũng có một vai trò quan trọng. Xem như lông mi của chúng ta. Hậu quả gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không có một bộ phận gì đó rất nhỏ nhặt như lông mi chẳng hạn? Các hạt bụi sẽ làm mờ tầm nhìn của chúng ta và ngay cả có thể gây thiệt hại lâu dài. Một thành viên hội thánh dường như có vẻ “tầm thường” nhất lại có thể là một phần thiết yếu của thân thể Đấng Cơ Đốc và cũng có thể đã được Đức Thánh Linh ban cho một ân tử đặc biệt nào đó. Khi chúng ta công hiến những tài năng này cho Chúa một cách trọn vẹn, mỗi người chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt vĩnh cửu.

**Cho dù bạn có tài năng đến đâu cũng hãy thử duyệt lại những lãnh vực mà bạn không giỏi lắm nhưng những tín hữu khác trong hội thánh thì rất giỏi. Làm thế nào nhận thức này sẽ giúp giữ bạn ở đúng trong vai trò của mình?**

## 2. ĐỨC CHÚA TRỜI: ĐẮNG BAN PHÁT MỌI ƠN TỬ TỐT ĐẸP

Theo 1 Cô-rinh-tô 12:11, 18; Ê-phê-sô 4:7, 8 và Gia-cơ 1:17, Đức Chúa Trời là nguồn cội của mọi ân tử, và “mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn” đều đến từ Ngài. Vì thế, chúng ta có thể yên tâm rằng Ngài sẽ truyền thụ cho chúng ta chính các ân tử của Đức Thánh Linh phù hợp nhất với cá tính của mỗi người chúng ta và Ngài sẽ sử dụng các kỹ năng của chúng ta cách hữu hiệu nhất để phục vụ cho mục đích của Ngài và tôn vinh danh Ngài.

**Đọc Mác 13:34 và 1 Cô-rinh-tô 12:11. Đức Chúa Trời ban những ân tử thuộc linh cho ai?**

Kinh Thánh rất minh bạch. Đức Chúa Trời có một nhiệm vụ đặc biệt cho mỗi người chúng ta trong việc chia sẻ tin lành với thế nhân. Trong câu chuyện ngụ ngôn của Đức Chúa Giê-su về người chủ nhà để tài sản mình cho các đầy tớ chăm sóc, chủ nhân này đã giao cho họ các công việc được chỉ định (Mác 13:34). Có một nhiệm vụ dành cho mỗi cá nhân, và Đức Chúa Trời ban những ân tử thuộc linh cho tất cả mọi người để hoàn thành nhiệm vụ hoặc mục vụ thiêng liêng mà họ được kêu gọi. Khi chúng ta phó thác cuộc đời mình cho Đấng Cơ Đốc và qua báp-têm trở thành các thành viên của thân thể Ngài, tức hội thánh, Đức Thánh Linh truyền đạt các ân tử để chúng ta có thể phục vụ thân thể ấy và làm chứng cho thế gian.

Năm 1903, bà Ellen G. White đã viết thư cho một tín hữu để khuyến khích người ấy sử dụng những ân tử mà Chúa đã ban cho để phục vụ. “Tất cả chúng ta đều là các thành viên của đại gia đình của Đức Chúa Trời, nhiều hay ít, tất cả đều được giao phó các tài năng do Chúa ban, và phải chịu trách nhiệm về cách chúng ta dùng các tài năng ấy. Cho dù tài năng của chúng ta nhiều hay ít, chúng ta cần sử dụng nó để phục vụ Đức Chúa Trời, và chúng ta phải công nhận và tôn trọng quyền của mọi người khác trong việc sử dụng những tài năng họ được giao phó.

Không bao giờ chúng ta nên chê bai những vốn liếng thể chất, trí tuệ hoặc tinh thần ít ỏi.” – *Letter 260*, ngày 2 tháng 12 năm 1903.

**Đọc Công vụ 10:36–38; Ma-thi-ơ 3:16–18 và Công vụ 2:38–42. Các câu Kinh Thánh này dạy chúng ta lẽ thật gì về lời hứa của Đức Thánh Linh khi làm báp-têm?**

Giống như Đức Chúa Giê-su được xúc dầu bằng Đức Thánh Linh tại báp-têm của Ngài để chuẩn bị và trang bị đầy đủ cho chức vụ của Ngài trong thế gian, mỗi người chúng ta cũng được hứa ban Thánh Linh trong sự báp-têm của mình. Chúa mong mỗi chúng ta có được sự bảo đảm không thể phủ nhận rằng Ngài đã hoàn thành Lời của Ngài và đã truyền thụ những ân tử thiêng liêng cho chúng ta để mang ân phước đến cho hội thánh của Ngài và thế giới.

### 3. MỤC ĐÍCH CỦA CÁC ÂN TỬ THUỘC LINH

**Đọc 1 Cô-rinh-tô 12:7 và Ê-phê-sô 4:11-16. Tại sao Đức Chúa Trời truyền đạt những món quà thiêng liêng cho mỗi tín hữu? Mục đích của các ân tử đó là gì?**

Ân tử thiêng liêng phục vụ một số mục đích. Đức Chúa Trời ban chúng cho tín đồ Ngài để họ nuôi dưỡng và củng cố hội thánh của Ngài hầu hoàn thành công việc của Ngài. Các ân tử được thiết kế nhằm phát triển một hội thánh hiệp một trong tư thế sẵn sàng thực hiện sứ mệnh của Ngài ở thế gian. Các tác giả Kinh Thánh cho chúng ta những ví dụ về những ân tử thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã truyền thụ cho hội thánh của Ngài, như chăm sóc, phục vụ, tuyên rao, giảng dạy, khuyến khích và dâng hiến. Đây cũng nói về những đức tính như lòng hiếu khách, lòng thương xót, tính hay giúp đỡ và sự vui vẻ, mà chỉ là một vài ví dụ điển hình. Để có bản liệt kê đầy đủ hơn, hãy đọc Rô-ma 12 và 1 Cô-rinh-tô 12.

Bạn có thể tự hỏi về mối quan hệ giữa những ân tử thuộc linh và tài năng thiên bẩm. Các ân tử thuộc linh là những phẩm chất truyền thụ thiêng liêng được Đức Thánh Linh ban cho mỗi tín hữu để trang bị cho họ thi hành chức vụ đặc biệt trong hội thánh và phục vụ thế giới. Các ân tử thuộc linh cũng có thể bao gồm các tài năng tự nhiên được Đức Thánh Linh thánh hóa và được sử dụng để phục vụ cho Đấng Cơ Đốc. Tất cả các tài năng thiên bẩm là do Đức Chúa Trời ban cho, nhưng không phải tất cả đều được sử dụng trong việc phục vụ cho Đấng Cơ Đốc.

“Các món quà đặc biệt của Đức Thánh Linh không phải là những tài năng duy nhất được nói đến trong dụ ngôn. Chúng bao gồm tất cả các ân tử và phẩm chất được thừa hưởng, cho dù thiên bẩm hay do tập luyện, thuộc thể hoặc thuộc linh. Tất cả đều được sử dụng trong sự phục vụ cho Đấng Cơ Đốc. Khi trở thành môn đồ của Ngài, chúng ta đều phục và phó thác chính mình cho Ngài với con người hiện tại của mình và tất cả những gì chúng ta đang có. Những ân tử mà Ngài hoàn trả lại cho chúng ta đều đã được thanh luyện và làm cho cao quý, để được sử dụng cho sự vinh hiển của Ngài trong việc ban phước cho người đồng loại.” – Ellen G. White, *Christ's Object Lessons*, trang 328.

Ngoài ra, Đức Chúa Trời cũng thiết lập những ân tử đặc biệt như ơn nói tiên tri và các chức vụ cụ thể khác trong hội thánh, gồm có các mục sư và trưởng lão, là các giáo viên trong thân thể của Đấng Cơ Đốc để nuôi dưỡng và trang bị cho mỗi thành viên trong việc phục vụ (xem Ê-phê-sô 4:11, 12). Bốn phận của tất cả các nhà lãnh đạo hội thánh là hỗ trợ mỗi thành viên để khám phá những ân tử thuộc linh của chính họ và dạy họ sử dụng chúng để xây dựng thân thể của Đấng Cơ Đốc.

**Liệt kê một số tài năng thiên bẩm của bạn, mà bạn nghĩ rất hữu ích và có lợi trong môi trường thế tục, nhưng cũng có thể là một phước lành cho hội thánh?**

## 4. KHÁM PHÁ ÂN TỬ CỦA CHÚNG TA

**So sánh 1 Cô-rinh-tô 1:4–9 với 2 Cô-rinh-tô 1:20–22. Các câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết gì về những lời hứa của Đức Chúa Trời và đặc biệt là các ân tử thuộc linh trước khi Đấng Cơ Đốc đến lần thứ hai?**

---

Chúa hứa rằng hội thánh của Ngài sẽ biểu lộ tất cả các ân tử của Đức Thánh Linh ngay trước khi Chúa trở lại. Lời hứa của Ngài là chắc chắn. Ngài đã ban cho chúng ta lời chứng của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta để hướng dẫn mỗi chúng ta hiểu về những món quà mà Ngài đã ban cho chúng ta. Chính Đức Chúa Trời là Đấng ban những món quà này và qua Đức Thánh Linh của Ngài, là Đấng mặc khải các ân tử cho chúng ta.

**Đọc Lu-ca 11:13, Gia-cơ 1:5 và Ma-thi-ơ 7:7. Nếu chúng ta mong muốn khám phá những món quà mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người chúng ta, thì Ngài mời chúng ta làm điều gì?**

---

Chúng ta nhận được các ân tử của Đức Thánh Linh khi chúng ta dâng mình cho Chúa và xin Ngài tiết lộ cho chúng ta những món quà mà Ngài đã ban cho chúng ta. Khi con tim chúng ta đã được dọn sạch các vinh quang bản thân để ưu tiên của chúng ta trở nên sự phục vụ Đức Chúa Giê-su, Thần của Ngài sẽ bày tỏ rõ ràng cho chúng ta thấy các ân tử thiêng liêng mà Ngài dành cho chúng ta. Chỉ sau khi các môn đồ đã phó thác cuộc đời mình cho sứ mạng của Đấng Cơ Đốc với một niềm tin sắt đá và những lời cầu nguyện thiết tha, họ mới nhận được sự tuôn đổ Đức Thánh Linh tràn trề. Sau đó, theo một nghĩa đặc biệt, của cái nơi thiên đàng đã được cam kết để dành riêng cho những tín nhân nào theo chân Đấng Cơ Đốc. . . . Ở trong Ngài, các ân tử ấy đã thuộc về chúng ta rồi theo như lời cam kết, nhưng sự chiếm hữu chúng thực sự còn tùy thuộc vào quyết định của chúng ta có chịu tiếp nhận Thần của Đức Chúa Trời hay không.” – Ellen G. White, *Christ's Object Lessons*, trang 327.

Các ân tử thuộc linh (xin xem 1 Cô-rinh-tô 12:4–6) là những phẩm chất mà Đức Chúa Trời truyền đạt để chúng ta có thể phục vụ Ngài một cách hiệu quả. Các mục vụ là các lĩnh vực tổng quát mà chúng ta có thể bày tỏ xu hướng về các ân tử của mình và các sinh hoạt là các trường hợp cụ thể cho phép chúng ta sử dụng các ân tử ấy. Ân tử tâm linh không được phát triển đầy đủ lúc mới được ban cho. Khi Đức Thánh Linh tỏ lộ cho bạn một số lĩnh vực phục vụ tổng quát, hãy cầu nguyện rằng Ngài sẽ dẫn bạn đến một mục vụ cụ thể nơi bạn có thể thi thố tài năng của mình qua hoạt động tiếp cận cộng đồng.

**Ân tử cụ thể của bạn là gì và quan trọng hơn, làm thế nào bạn có thể cải tiến chúng cho việc phục vụ Chúa?**

## 5. PHÁT TRIỂN AN TỬ CỦA CHÚNG TA

Đọc chuyện ngụ ngôn về các đồng ta-lâng trong Ma-thi-ơ 25:14-30. Ý nghĩ quan trọng nhất nổi bật với bạn trong câu chuyện này là gì? Tại sao hai người đầy tớ đầu tiên được Chúa khen ngợi và người đầy tớ cuối cùng thì bị kết án? Ngụ ngôn này cho chúng ta biết gì về việc sử dụng tài năng của chúng ta? Đặc biệt chú ý Ma-thi-ơ 25:29.

Người chủ đã cho mỗi đầy tớ các ta-lâng theo “khả năng riêng” của họ (Ma-thi-ơ 25:15). Mỗi cá nhân nhận được một số tiền khác nhau. Một người nhận được năm ta-lâng, người khác được hai, và người khác nữa được một. Mỗi người có sự lựa chọn về cách đầu tư hoặc sử dụng những ta-lâng mà họ được giao phó. Một điểm quan trọng ở đây là những gì họ được trao không phải do họ làm chủ nhưng thuộc về người khác là người đã giao họ quyền quản trị.

Mối quan tâm của người chủ ở đây không phải là ai tài giỏi hơn ai, hoặc ai được giao nhiều và ai được giao ít. Mối quan tâm là mỗi người đã làm gì với trách vụ mà mình đã được giao.

Sứ đồ Phao-lô viết như cách này trong 2 Cô-rinh-tô 8:12: “Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm, thì được đẹp ý theo điều mình có, chớ chẳng theo điều mình không có.” Đối với Đức Chúa Trời, yếu tố quan trọng không phải là những gì bạn sở hữu, mà là bạn làm gì với những thứ mình sở hữu.

Đức Chúa Giê-su khen ngợi hai người đầy tớ đầu vì họ trung tín trong việc sử dụng các ta-lâng của họ. Số tiền của họ tăng lên khi đem ra sử dụng. Người đầy tớ “xấu” đã không dùng các ta-lâng mà chủ đã giao, và kết quả là chúng không tăng lên. Đây là một lẽ thật đời đời: “Quy luật của việc phục vụ trở nên sợi dây nối kết chúng ta với Đức Chúa Trời và với đồng loại của chúng ta.” – Ellen G. White, *Christ's Object Lessons*, trang 326. Người đầy tớ không trung tín đã phung phí cơ hội phục vụ của mình và cuối cùng đã mất đi khả năng phục vụ ấy.

Khi chúng ta dùng những ân tứ Đức Chúa Trời ban cho để làm vinh hiển danh Ngài, các khả năng ấy sẽ gia tăng, bành trướng và phát triển. Làm thế nào bạn có thể khám phá những món quà mà Chúa đã cho bạn? Khiêm tốn cầu xin Chúa tiết lộ cho bạn những lĩnh vực mà Ngài mong muốn bạn phục vụ cho công việc của Ngài. Khi Ngài cho bạn biết, hãy tham gia. Các ân tứ của bạn sẽ tăng lên khi bạn sử dụng chúng, và bạn sẽ tìm thấy sự thỏa lòng trong việc phụng sự Ngài.

Hãy suy nghĩ về câu chuyện ngụ ngôn vừa học và áp dụng nó vào đời sống của bạn. Nó nói với bạn nguyên tắc gì, nếu có bất cứ gì, về những gì bạn đang làm đối với những gì bạn đã được Đức Chúa Trời ban cho? (Hãy nhớ rằng, bất cứ thứ gì bạn có cũng là một món quà từ Chúa.)

## NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:

Lỗi hiểu biết đúng đắn về cách giáo huấn của Kinh Thánh đối với các ân tứ thuộc linh sẽ mang lại sự hiệp nhất cho hội thánh. Ý tưởng mà có thể giúp hội thánh hợp nhất là sự thừa nhận rằng mỗi chúng ta đều có giá trị và là một thành viên thiết yếu của thân thể Đấng Cơ Đốc. Mọi thành viên đều có năng khiếu phục vụ và đều cần thiết cho việc hoàn thành sứ mệnh của Đấng Cơ Đốc.

“Tất cả mọi người đều có một công việc phải làm cho Chủ của mình. Mỗi người hầu của Ngài được cam kết những món quà ban cho đặc biệt, hay tài năng. ‘Chủ đó cho người nầy năm ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi người.’ Mỗi người hầu việc đều chịu trách nhiệm về một số phận sự trong đó chủ đặt tin tưởng; và các tín thác khác nhau đều cân xứng với các khả năng khác nhau. Trong việc phân phát các ân tứ của Ngài, Đức Chúa Trời không thiên vị. Ngài phân phát các tài năng theo các khả năng đã được chứng tỏ của những người hầu việc Ngài, và kỳ vọng kết quả tương ứng”. – Ellen G. White, *Testimonies for the Church*, tập 2, trang 282.

Cũng nên nhớ rằng các ân tứ của Đức Thánh Linh được ban cho là vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chứ không phải là vì chúng ta. Đức Chúa Trời đã ban chúng để chúng ta tôn vinh danh Ngài và tiến hành mục đích của Ngài.

## ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:

1. Nghĩ sâu thêm về ý tưởng rằng mỗi người chúng ta đã nhận được quà tặng từ Đức Chúa Trời. Ý tưởng này được áp dụng thiết thực thế nào đối với hội thánh địa phương của bạn? Ý tưởng này có thể tạo ra sự khác biệt gì trong sự tham gia của mỗi tín hữu trong sự phục vụ?
2. Chia sẻ với các thành viên khác trong lớp giáo lý về kinh nghiệm bạn được ban phước như thế nào nhờ các tài năng của một thành viên khác. Chia sẻ với cả lớp về cách bạn khám phá các ân tứ thuộc linh của riêng bạn. Theo bạn nghĩ, các ân tứ của bạn là gì, và bạn sử dụng chúng như thế nào để người khác được phước?
3. Bài học tuần này chỉ ra rằng các tài năng của chúng ta phát triển khi chúng ta sử dụng chúng. Nhìn lại cuộc đời của chính bạn, bạn có thể xác định các ân tứ nào Đức Chúa Trời đã ban cho bạn, mà ngày nay đã phát triển nhờ bạn đã dùng chúng cho sự vinh hiển của danh Ngài? Đồng thời, hãy tự hỏi lại câu hỏi đã được nêu lên vào cuối bài ngày Thứ Năm về việc bạn trung tín như thế nào với những gì Chúa đã ban cho bạn.